



ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

.....
ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และซึ่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๙ กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการประกาศกำหนดเกี่ยวกับจำนวนประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง จำนวนของแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและสถานที่ปิดประกาศ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้สมัครติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน นั้น

เพื่อให้ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง การติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจ ตามความข้อ ๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วย วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จึงกำหนดสถานที่ปิดประกาศและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช ดังนี้

๑. สถานที่ปิดประกาศและติดป้ายโฆษณาหาเสียง

อนุญาตให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ปิดแผ่นประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ขนาดของประกาศที่มีความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร ได้ตามความเหมาะสม ทุกหมู่บ้าน และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ซึ่งมีขนาดความกว้างไม่เกิน ๑๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร ได้ตามความเหมาะสม ทุกหมู่บ้าน ยกเว้น บริเวณดังต่อไปนี้ ที่รั้ว กำแพง ผนัง อาคาร สะพาน เสาไฟฟ้า หรือต้นไม้ และบรรดาทรัพย์สินซึ่งเป็นของทางราชการ หรือบริเวณที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินมิได้อนุญาต

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดตั้งป้ายโฆษณาหาเสียง

๒.๑ การจัดทำประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยมี ชื่อ รูปภาพ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หรือข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร โดยประกาศควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร(ขนาดกระดาษ เอ ๓) จำนวนไม่เกินห้าเท่าของหน่วยเลือกตั้ง หรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน ๑๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร จำนวนไม่เกินสามเท่าของหน่วยเลือกตั้ง และให้ระบุชื่อตัวชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้ด้วย

๒.๒ วิธีการประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพ และทัศนวิสัยที่ดี ไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชนและจะต้องไม่กีดขวางทางสัญจร การจราจร และต้องไม่ติดทับซ้อนกับแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งอื่น หรือประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกบริเวณที่กำหนด

๒.๓ ห้ามมิให้นำสิ่งพิมพ์ ประกาศ แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หรือสิ่งอื่นใดมาปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามคำสั่งของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

๒.๔ หากมีการฝ่าฝืนตามประกาศนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลามีสิทธิในการพิจารณา สั่งเก็บย้าย หรือรื้อถอนประกาศหรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ฝ่าฝืน โดยมีต้องแจ้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทราบล่วงหน้า

๒.๕ เมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาและนายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาจะต้องจัดเก็บ รื้อถอนประกาศหรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งออกให้หมดภายใน ๓ วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายกันทพงศ์ ช้างนิล)

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา